

KỶ NIỆM NGÀY DI SẢN...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia.



Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa trao bằng công nhận di tích quốc gia.

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; phối hợp hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận nghệ thuật hát chèo đồng bằng sông Hồng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tăng cường các hoạt động truyền dạy, phục dựng không gian diễn xướng truyền thống; tuyên truyền quảng bá để huy động nhân dân hưởng ứng, tham gia công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật hát chèo ở Thái Bình.

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

sản xuất và đời sống. Về lĩnh vực môi trường, các đại biểu kiến nghị các cấp, các ngành có giải pháp hợp lý để giải quyết triệt để rác thải nông thôn, ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề, kiên quyết đưa ra khỏi khu dân cư các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, giao thông nông thôn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác tuyển quân...

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND đã giải trình một số vấn đề đại biểu cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền, tiếp thu, tổng hợp chuyển tới kỳ họp HĐND sắp tới.

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

Mặc dù vậy, huyện còn 233 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm 12,1%). Thời gian tới, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, giải quyết TTCH trong lĩnh vực đất đai thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTCH.

* Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã thẩm định và giải quyết 6.532 TTCH về công tác thú y, trong đó có 52 thủ tục thực hiện thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 6.480 thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thực hiện tại cơ sở. 100% các thủ tục đều giải quyết đúng hạn, bảo đảm sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân có yêu cầu, đặc biệt là các thủ tục về kiểm dịch động vật luôn bảo đảm hoạt động vận chuyển, lưu thông các sản phẩm chăn nuôi của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy lĩnh vực sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định.



Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 23/11, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã vượt qua con số 59 triệu người và gần 1,4 triệu người tử vong. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới; chỉ chưa đầy 1 tuần, Mỹ đã ghi nhận hơn 1 triệu người nhiễm. Tại Hàn Quốc, Hồng Kông dịch bệnh cũng đang bùng phát với số người nhiễm tăng cao mỗi ngày.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 23/11, cả nước ghi nhận có 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đều là người nhập cảnh, được cách ly ngay, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 1.312 bệnh nhân. Hiện 1.151/1.312 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 126 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 28 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước gần 15.900 người.

Tính đến 16 giờ 45 phút ngày 23/11, ngoài 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ nước ngoài về đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tất các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 vẫn là 127 người; tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) là 20 người, tăng 9 người so với ngày 22/11.

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 23/11 vẫn là 9.570 mẫu.

HOÀNG LAMH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
 SỐ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
 0227.3640.786 | 0227.3831.885

UBND TỈNH NGHE BÁO CÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 23/11, UBND tỉnh họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam dự kiến diễn ra tại Quảng trường Thái Bình vào 19 giờ 30 phút ngày 5/12/2020. Thông qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng; khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống quê hương, tạo động lực

đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh; đồng thời, tuyên truyền, quảng bá về ý nghĩa của công trình, giáo dục truyền thống, ghi nhớ tình cảm của Bác Hồ với giai cấp nông dân Việt Nam, sự tôn kính của nông dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thái Bình nói riêng đối với Bác.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch

thường trực UBND tỉnh khẳng định lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là sự kiện quan trọng của Thái Bình, do đó cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng chuẩn bị thật tốt, tổ chức thật chu đáo. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân Thái Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố,

các sở, ngành dành thời gian và trách nhiệm cùng với lãnh đạo tỉnh tổ chức sự kiện này thành công. Trên cơ sở đó toàn bộ các kế hoạch trước đây mà các tiểu ban đã xây dựng cùng với những nội dung thống nhất tại cuộc họp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công, lưu ý thực hiện tốt các nhiệm vụ trong trí khánh tiết, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

TU ANH

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

các mô hình; trong đó tập trung xây dựng các mô hình phát triển sản xuất các sản phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao của địa phương ở cả ba lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định trao đổi, thảo luận đóng góp vào từng nội dung cụ thể, trong đó chú

trọng xây dựng chất lượng các đề tài, dự án phải mang tính khả thi cao, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao; lộ trình, kinh phí thực hiện cụ thể cho từng nội dung... 100% thành viên Hội đồng thẩm định có mặt tại cuộc họp đã bỏ phiếu nhất trí thông qua chương trình khuyến nông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 trên

cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác khuyến nông cũng như kết quả đóng góp của ngành Nông nghiệp trong thời gian qua; việc xây dựng, thẩm định chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025 nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sản xuất nông nghiệp,

giúp các địa phương, các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị, chất lượng nông sản vì nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung dự thảo theo các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng thẩm định. Chú trọng xây dựng các mô hình, dự án về khuyến nông bảo

đảm thiết thực, hiệu quả; phù hợp với định hướng phát triển ngành Nông nghiệp, điều kiện sản xuất của từng địa phương. Trong đó, từng mô hình phải gắn với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm yếu tố môi trường. Sở Khoa học và Công nghệ bố trí thực hiện các đề tài khoa học công nghệ gắn với định hướng phát triển nông nghiệp, bảo đảm hiệu quả; Sở Tài chính xem xét, bố trí kinh phí phù hợp cho chương trình.

Tường bao nhà dân đổ khiến một học sinh tử vong

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phong Châu (Đông Hưng), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc tường bao nhà dân bị đổ khiến một học sinh đi qua tử vong.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 22/11, một số người dân thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu phát hiện một học sinh nằm bất tỉnh trên đường, bị

thương nhiều vị trí, bên cạnh là chiếc xe đạp và đồng gạch. Ngay lập tức người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo cáo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân được xác định là em V.T.H, học sinh lớp 6, Trường THCS Phong Châu. Theo tìm hiểu được biết vào

thời điểm trên em H đang đạp xe trên đường trở về nhà, đến đoạn đường trên thì bất ngờ bị tường bao của gia đình ông N.V.T cùng thôn đổ sập xuống, đè vào người, xe đạp khiến nạn nhân ngã ra đường và tử vong sau đó. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Đông Hưng đã chỉ đạo ngành chuyên môn đến đồng ý, chia buồn với gia đình nạn nhân. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Đông Hưng tiếp tục điều tra làm rõ.



Hiện trường xảy ra vụ việc.

P.V

CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Xác định ma túy là vấn đề nhức nhối, gây mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Phụ đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Quỳnh Phụ là huyện giáp ranh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có nhiều tuyến đường chạy qua như quốc lộ 10, đường Thái Bình - Hà Nam, đường ĐT.396B... Trên địa bàn huyện tập trung nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện, dân số tương đối đông nên là môi trường thuận lợi để tội phạm ẩn náu hoạt động, nhất là tội phạm về ma túy. Theo nhận định của Công an huyện, mặc dù Quỳnh Phụ không phải điểm nóng về ma túy, tỷ lệ người nghiện, sử dụng, vi phạm về ma túy không nhiều nhưng thời gian gần đây tội phạm về ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp và hoạt động bằng nhiều thủ đoạn rất tinh vi nhằm che mắt các cơ quan chức năng.



Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Đại úy Đinh Văn Nghị, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Quá trình đấu tranh cho thấy tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện luôn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp. Đối tượng chủ yếu dùng heroin truyền thống và ma túy đá; rất nhiều đối tượng nghiện sử dụng heroin đang dần chuyển sang sử dụng ma túy đá. Trên địa bàn huyện chưa phát hiện tụ điểm, ổ nhóm tội phạm ma túy nào nhưng phương thức mua bán

ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động, liêu lĩnh. Các đối tượng ít khi gặp gỡ trực tiếp để giao dịch mua bán mà thường dùng các hình thức dịch vụ gián tiếp, nhận tiền và giao hàng tại các địa điểm khác nhau. Một số đối tượng sử dụng trực tiếp nhà ở để bán ma túy dưới dạng "boong ke", làm công, cửa nhiều lớp, xung quanh gắn nhiều camera giám sát gây khó khăn cho công tác phát hiện và đấu tranh bắt giữ của lực lượng công an...

Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳnh Phụ đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện đã triệt xóa 10 điểm phức tạp về ma túy; bắt 47 vụ với 48 đối tượng về các hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 19,206 gam heroin và 0,7008 gam ma túy đá. Điển hình: Hồi 11 giờ 30 phút ngày 28/10/2020, tại nhà của Nguyễn Văn Tuấn,

sinh năm 1979, trú tại thôn Dục Linh 2, xã An Ninh (Quỳnh Phụ), Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói heroin có trọng lượng 0,0232 gam và 200.000 đồng là tiền của Tuấn bán ma túy cho đối tượng nghiện. Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 24 gói heroin với tổng trọng lượng

0,8658 gam. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đại úy Đinh Văn Nghị cho biết thêm: Cùng với công tác đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy, Công an huyện còn phối hợp với các đoàn thể ở địa phương tăng cường xác minh các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, thực hiện quyết liệt công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung bắt buộc. Kết quả, trong năm 2020, Công an huyện đã lập được 70 hồ sơ giáo dục đối tượng nghiện tại xã, phường, thị trấn; đưa đi cơ sở cai nghiện tập trung bắt buộc 12 đối tượng. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy, đặc biệt là tác hại của ma túy tổng hợp đang phổ biến và xâm nhập vào giới trẻ. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho người dân và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống ma túy. Để công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn cơ sở nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh triệt xóa các điểm hoạt động về ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm bình yên cuộc sống cho nhân dân.

PHẠM HƯNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cần tuyển dụng những viên tâm huyết, nhiệt tình, năng động và chuyên nghiệp làm việc tại MobiFone tỉnh Thái Bình thuộc Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

- I. Vị trí tuyển dụng**
 - Chuyên viên kinh doanh: làm việc tại MobiFone tỉnh Thái Bình
 - Số lượng: 03 người
 - Mô tả công việc: Thực hiện các nghiệp vụ về công tác bán hàng, dịch vụ sau bán hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của MobiFone tại địa bàn MobiFone tỉnh Thái Bình.
- II. Yêu cầu**
 - Dưới 35 tuổi
 - Tốt nghiệp Đại học công lập (bằng 1 hoặc bằng 2), hệ chính quy, các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Kinh tế; hoặc tốt nghiệp Đại học FPT, ngành Công nghệ thông tin, hệ chính quy.
 - Trình độ tiếng Anh: Bằng B trở lên hoặc tương đương (yêu cầu nộp trong hồ sơ), ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Ưu tiên thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình.
- III. Chế độ đãi ngộ**
 - Ký Hợp đồng lao động chính thức với Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
 - Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, hiện đại, năng động; được đào tạo liên tục nhằm nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ. Cơ hội thăng tiến, khẳng định và phát triển năng lực của bản thân. Chế độ phúc lợi hấp dẫn.
 - Thu nhập sau thuế và phúc lợi bình quân: 15 - 20 triệu đồng/tháng.
- IV. Quy định về nộp hồ sơ**
 - Nộp hồ sơ online: gửi qua email tuyendungcongty5@mobifone.vn hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng MobiFone tỉnh Thái Bình - số 373A, đường Trần Thái Tông, tổ 27, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Điện thoại liên hệ: 0904.320.369
 - Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 13/12/2020.
- V. Thời gian thi tuyển: dự kiến ngày 19/12/2020**
 (Chỉ chi tiết thông báo tuyển dụng này được đăng chi tiết trên trang chủ <https://www.mobifone.vn>).